



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 779
Chủ nhật
Ngày 4 - 12 - 2022

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



LÀNG HOA, CÂY CẢNH HỒNG LĨNH

Rộn rãng vụ tết

(Xem trang 3)



Vườn hoa, cây cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Gấm, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Giới trẻ NGHIÊN mạng xã hội



Trang 5

TRÙ HƯƠNG THỦ QUỐC



Trang 7



Chỉ đạo kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bài 2: Sẽ điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước với các trạm cấp nước không ổn định

Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri tiếp tục kiến nghị tại một số địa phương trong tỉnh chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân kém, áp lực yếu, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các hộ dân; đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp đối với các doanh nghiệp cung cấp nước sạch không bảo đảm chất lượng, áp lực yếu, không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cử tri xã Tam Quang (Vũ Thư), xã Bắc Hải, xã Phương Công (Tiền Hải) và xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) đề nghị chỉ đạo sớm trả lại tiền

vốn đối ứng cho các hộ dân vì hiện nay Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đang khấu trừ vào tiền nước sử dụng hàng tháng. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các địa phương trả lời ý kiến của cử tri.

Theo văn bản của Sở: Toàn tỉnh hiện có 75 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động với tổng công suất thiết kế 367.390m³/ngày đêm, công suất thực tế hiện nay đạt gần 520.000m³/ngày đêm (tăng 41,5% so với công suất thiết kế), cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường,

thị trấn trên địa bàn tỉnh do 33 doanh nghiệp, 7 đơn vị cấp xã quản lý, vận hành, khai thác. Nhìn chung, hoạt động cấp nước sạch khu vực nông thôn đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Tuy nhiên, thời gian qua việc cấp nước sạch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế xảy ra ở một số thôn, xóm cuối mạng lưới cấp nước tập trung của một số trạm cấp nước trong dịp lễ, tết, ngày nắng nóng, không bảo đảm yêu cầu, nhu cầu của người dân. Chủ yếu thuộc phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long khiến cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Hoàng Văn Chung, xã Hà Giang (Đông Hưng)



Những năm qua, Thái Bình đã có những bước đi đột phá, góp phần đưa nước sạch về nông thôn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nhu cầu nước sạch của người dân ngày càng tăng nhưng một số nhà máy nước chưa kịp đầu tư nâng công suất, đường ống dẫn nước nhỏ khiến những khu vực ở xa nhà máy xảy ra tình trạng mất nước, thiếu nước, áp lực nước yếu, nhất là thời điểm mùa hè và dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, nước nguồn của một số nhà máy nước bị ô nhiễm, nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tôi đề nghị HĐND các cấp tiếp tục tổ chức giám sát hoạt động cấp nước sạch nông thôn; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng nước; các nhà máy nước khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân phải tìm hiểu để khắc phục ngay sự cố.

Ông Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Tiến (Vũ Thư)



Chúng tôi rất phấn khởi bởi những năm gần đây tỉnh Thái Bình đã thu hút nhiều dự án đầu tư, xây dựng Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp, là một trong những đòn bẩy tích cực để phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt công trình, dự án được khởi công đúng và vượt kế hoạch một phần nhờ làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều nơi sau giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc diện tái định cư còn chậm. Tôi kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc sang nhượng, thừa hưởng quyền sử dụng đất, nhất là những thửa đất từ trước năm 1980 để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, tôi cũng kiến nghị nâng mức hỗ trợ giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất trong giải phóng mặt bằng bảo đảm sát với thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, hạn chế tình trạng người dân khiếu kiện về thu hồi đất, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Bùi Văn Lâm, xã Đông Trà (Tiền Hải)



Thời gian qua, tỉnh ta luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến đầu tư; kết hợp có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; chủ động làm việc, giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Huyện Tiền Hải có 15 xã thuộc Khu kinh tế Thái Bình sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay giá đền bù hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp của Thái Bình còn thấp, điều này gây khó khăn cho địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng giá bồi thường và có nhiều cơ chế hỗ trợ nông dân sau thu hồi đất để ổn định đời sống. Ngoài ra, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh còn thấp, khối lượng công việc ngày càng nhiều, khó khăn cho việc thu hút, lựa chọn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, nhất là những người còn trong độ tuổi lao động. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho đội ngũ này.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành kiểm tra tại 9 trạm cấp nước và vùng cấp nước của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long tại 43 thôn, xóm của 5 huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Tiên Hải, Thái Thụy, Hưng Hà. Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành và đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, ngày 30/9/2022 UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long tập trung, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra, tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động cấp nước, hoạt động đầu tư, có phương án đầu tư nâng cấp công suất, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước với các công trình cấp nước còn lại đã nhận chuyển giao; đặc biệt chú ý đến việc nâng cấp, thay thế mạng lưới đường ống cấp nước đồng bộ, phù hợp công suất và nhu cầu của người dân để nâng chất lượng dịch vụ cấp nước phục vụ nhân dân. Đồng thời, về chủ trương, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của đoàn kiểm tra liên ngành về việc điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước đối với các trạm cấp nước của các doanh nghiệp có tình trạng cấp nước không ổn định, thường xuyên thiếu nước, mất nước cục bộ, áp lực nước yếu kéo dài tại một số thôn, xóm sang sử dụng nước từ các đơn vị cấp nước lân cận có đủ điều kiện; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng xét điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước để xét duyệt khách quan, công tâm, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm hài hòa về lợi ích, sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp và người dân trong hoạt động cấp nước sạch và sử dụng nước sạch.

Về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch, hàng năm Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện giám sát chất lượng nước đối với tất cả các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; thông báo kết quả tới chính quyền địa phương và các cơ sở cung cấp nước sạch, yêu cầu các cơ sở cung cấp nước sạch tiến hành khắc phục các chỉ tiêu chưa bảo đảm. Sau khi các cơ sở khắc phục Trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với 24 cơ sở còn lại theo kế hoạch thuộc 3 huyện.

Về việc hoàn trả tiền vốn đối ứng của các hộ dân, theo văn bản trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xã Tam Quang (Vũ Thư), xã Bắc Hải, xã Phương Công (Tiên Hải) và xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) được tham gia dự án nước sạch từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) do Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn làm chủ đầu tư. Năm 2015, các công trình nguồn vốn WB được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long quản lý, sử dụng, khai thác và đầu tư nâng cấp mở rộng tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND, ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh. Tại Quyết định này quy định trách nhiệm hoàn trả phần vốn đối ứng của nhân dân được thực hiện dưới hình thức khấu trừ dân vào giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2030. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 30/6/2022 Công ty chưa thực hiện việc hoàn trả vốn đối ứng của các hộ dân đã đóng góp. Nguyên nhân khi triển khai các dự án nước sạch từ nguồn vốn WB, theo tinh thần hiệp ước ký kết có 10% là vốn đối ứng do cộng đồng người dân hưởng lợi đóng góp với vai trò là một cổ đông; do đóng góp dạng cổ đông, để được tham gia và hưởng lợi từ dự án nước sạch WB nên có tình trạng còn một số xã lập danh sách không đầy đủ, không chính xác và ở các địa phương tham gia dự án nước sạch từ nguồn vốn WB thường có khoảng 60 - 80% số hộ gia đình tham gia góp vốn đối ứng. Chính những bất cập này đã góp phần tạo nên sự lúng túng, chậm trễ trong việc hoàn trả vốn đối ứng mà người dân đã đóng góp.

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm nói trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành nhiều văn bản, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm tồn đọng trên. Việc hoàn trả phần vốn đóng góp của nhân dân thực hiện dưới hình thức khấu trừ dân vào giá tiêu thụ nước sạch mà Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đang thực hiện là đúng quy định tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đề nghị chính quyền các xã có dự án nước sạch từ nguồn vốn WB tăng cường công tác giám sát, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long để bảo đảm việc chi trả được thực hiện nghiêm túc và đúng đối tượng.

(còn nữa)
P.V

LÀNG HOA, CÂY CẢNH HỒNG LĨNH RỘN RÀNG VỤ TẾT

■ THANH THỦY

Còn gần 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này, người dân làng hoa, cây cảnh xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) tất bật chăm sóc cây để phục vụ thị trường tết. Mọi người hăng say lao động để có những cây đào, chậu hoa, cây cảnh đẹp nhất.



Anh Nguyễn Thế Cường, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) phát triển kinh tế từ trồng và làm cây phát lộc.

Đến thôn Đồng Hàn, chúng tôi như được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của các chủ vườn đang hối hả chăm sóc, tưới lá, tỉa cành cho đào. Vườn đào của anh Nguyễn Xuân Hoàng có diện tích gần 1 mẫu với 100 gốc đào rừng, 500 gốc đào 2 năm, 200 gốc đào 3 năm và hàng nghìn cây tùng, mai, vạn phúc, nguyệt quế... Tuy có ảnh hưởng của thời tiết từ đầu vụ nhưng nhờ có kỹ thuật chăm sóc nên đào và cây cảnh của gia đình anh phát triển tốt. Thời điểm này, nhiều thương lái đã đến đặt mua đào với giá từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây. Hiện anh Hoàng đang huy động nhân lực để tập trung tưới lá giúp hoa nở đúng dịp tết. Anh Hoàng chia sẻ: Tùy vào từng loại đào, thời gian tưới lá sẽ khác nhau. Các loại đào thế, gốc to thì tưới lá trước tết âm lịch khoảng 50 - 60 ngày, những cây già yếu thời gian tưới lá chậm hơn so với những cây to khỏe. Công đoạn tưới lá đào đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Tưới lá để không gây hại đến các mắt hoa, bởi đây là những nụ hoa chuẩn bị nở. Trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết nhưng kinh nghiệm tưới lá là rất quan trọng để có mùa đào ưng ý. Vì vậy, ở thời điểm gấp rút này, người dân thường tính toán rất chi tiết và kỹ càng để hoa nở đúng dịp.

Tạm biệt anh Hoàng, chúng tôi tới thăm vườn đào của gia đình ông Nguyễn Văn Trung, người có hàng chục năm kinh nghiệm trồng đào. Năm nay ông Trung trồng trên 200 gốc đào. "Để trồng ra một cây đào có hoa nở đúng dịp tết, thế cây đẹp, nhiều nụ, người trồng phải rất kỳ công. Sau khi tưới lá, tôi sẽ căn cứ vào thời tiết để có cách chăm sóc, "thúc" hay "hãm" đào sao cho cây đào có nhiều nụ, nụ to, sắc thắm, bung nở đúng dịp tết. Nghề trồng đào tốn nhiều công chăm sóc, phải tỉ mỉ, tâm huyết, mỗi năm chỉ thu một lần song thu nhập lại cao gấp nhiều lần trồng lúa và một số cây trồng khác. Hiện nay các thương lái, khách hàng từ khắp các nơi đã rục rịch tìm về để tham khảo giá, lựa chọn cây và đặt mua" - ông Trung chia sẻ.

Làng hoa, cây cảnh Đồng Hàn có khoảng 65ha đất nông nghiệp, trong đó 75% diện tích đã chuyển đổi từ đất độc canh hai lúa sang trồng hoa, cây cảnh. Hiện nay, ngoài một số loại cây trồng chủ lực, nông dân thôn Đồng Hàn còn mở rộng sang trồng các loại cây cảnh mới có giá trị cao như: mộc hương, hoa giấy, nguyệt quế, nhài

Nhật, mẫu đơn. Thu nhập bình quân của các hộ trồng cây cảnh đạt từ 30 - 40 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, giá trị bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, nông dân trong thôn còn đưa mộc hương vào trồng xen kẽ để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Gia đình chị Nguyễn Thị Gấm có trên 1 mẫu ruộng, trồng 2.500 cây mộc hương, ngoài ra còn có hàng trăm cây nhài Nhật, nguyệt quế, mẫu đơn. Mỗi năm, nhờ trồng hoa, cây cảnh gia đình chị Gấm thu về hàng trăm triệu đồng. Chị Gấm cho biết: Mộc hương là loại cây quý hiếm, hoa có hương thơm ngọt nên được nhiều người ưa chuộng với giá bán từ 200.000 - 250.000 đồng/cây. Những cây từ 5 năm trở lên có giá trị lên tới vài triệu đồng và được bán quanh năm nhưng bán chạy nhất là thời điểm từ tháng 12 âm lịch trở đi.

Khác với chị Gấm, anh Nguyễn Thế Cường, thôn Đồng Hàn lại tập trung trồng và làm cây cảnh phát lộc để cung ứng thị trường tết. Hiện nay, gia đình anh có 1,5 mẫu trồng cây phát lộc. Một năm anh xuất bán hàng nghìn tháp phát lộc và lộc bình. Anh Cường cho biết: Gia đình tôi làm cây phát lộc đến nay đã 10 năm. Chúng tôi cải tiến làm các lồng phát lộc từ 3 - 11 tầng, sau đó làm các lọ lộc bình, làm thuyền buồm, nậm rượu... Để có đủ hàng cho khách, gia đình tôi phải thuê thêm người để làm cho kịp các đơn hàng. Ngoài làm phát lộc, tôi còn đứng ra thu mua sản phẩm tháp phát lộc của các hộ khác để cung ứng cho khách hàng trong nước nên mỗi năm thu nhập từ phát lộc hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc HTX DVNN Hồng Lĩnh cho biết: Nếu như năm 2021 xã Hồng Lĩnh chỉ có gần 30ha trồng hoa, cây cảnh thì năm 2022 toàn xã đã tăng lên trên 40ha với 240 hộ tham gia. Nông dân Hồng Lĩnh đã nhanh nhạy trong tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, tích cực đưa cây trồng mới, có giá trị cao, áp dụng các kỹ thuật tiên bộ vào sản xuất. Nhiều hộ đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun sương vừa giảm công lao động, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, bảo đảm sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Đặc biệt, Hồng Lĩnh đang lựa chọn các sản phẩm cây thế mạnh, đặc thù của địa phương để đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP.



Ngự sử Phạm Huy Quang - hào kiệt đất Phù Lưu

■ HIẾU NGHĨA

Ngọn cờ Cần Vương kháng Pháp của các văn thân sĩ phu phong kiến yêu nước giương lên trên mảnh đất Thái Bình đã chấm dứt cách đây 130 năm nhưng tên tuổi và sự nghiệp của họ đã được sử sách ghi chép và lưu truyền mãi mãi trong nhân dân. Một trong những anh hùng hào kiệt đó là Ngự sử Phạm Huy Quang ở làng Phù Lưu, huyện Đông Quan, nay là xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng.



Lãnh đạo xã Đông Sơn và hậu duệ dòng họ Phạm Huy nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của Ngự sử Phạm Huy Quang.

Phạm Huy Quang sinh năm 1846, lúc nhỏ tên là Phạm Huy Ôn. Năm 14 tuổi, Phạm Huy Quang theo học cụ đồ Phạm ở Cổ Dũng. Năm 1861, ông theo học tại Trường Đại tập Thành Nam do đốc học Định An là Doãn Khuê đỡ đầu và học thêm ở trường của Phó bảng Phạm Quý Đức (Quyền Côi). Tại đây ông làm bạn với Bang Tốn, Mai Quý Khanh, Công Chín, Đề Tê - những người sau này sát cánh cùng ông kháng Pháp ở Thái Bình. Năm 1863, ông theo học trường công ở Nam Định cũng do Doãn Khuê đỡ đầu và thi sát hạch năm 1864 được xếp loại giỏi. Ngay từ thời còn đi học ông đã thể hiện rõ là một người yêu chính nghĩa, ghét gian tà, trung thực, dũng cảm, kính thầy, mến bạn, ông được thầy Doãn Khuê trực tiếp giáo dục lòng yêu nước, thương dân từ sớm đã trở thành sĩ phu yêu nước, có tài,

có đức. Thầy Doãn Khuê đã viết trong câu đối của mình nghĩa rằng "Ba ngàn dặm khó đây được học trò ta/Trăm người ít ai bì kịp Phạm Huy Quang". Năm 1868, triều đình mở khoa thi hương, Phạm Huy Quang dự thi và đậu cử nhân, đứng hàng thứ 5 trong danh sách cử nhân năm ấy.

Năm Tự Đức thứ 22 (1869) ông được triều đình mời vào kinh đô nhậm chức Hàn lâm Cung Phụng tập sự ở viện Đô sát. Trước cảnh triều đình quan tham những nhiều ông xin chuyển về Đông đạo ngự sử Bắc Kỳ với dụng ý ngăn chặn bớt tệ nạn sâu một trong giới quan trường. Ở đây, ông điều tra và thấy quan lại trông coi kho dự trữ thóc chi tiêu không đúng chỗ nên đã bắt những kẻ phạm tội bồi thường cho nhà kho, sau đó ông lấy thóc chia cho dân vào những kỳ đói kém. Các vụ án hình bộ có điểm nào chưa rõ ông đều cho

khai thông, xét xử đúng mức làm cho luật pháp được đề cao. Sau 2 năm tận tụy ông được thăng hàm Hàn lâm Điển bạ kiêm Giám sát ngự sử Bắc Ninh.

Đứng trước mối họa mất nước, nhận thức rõ bản chất của triều đình nhà Nguyễn nhu nhược cắt 6 tỉnh Nam Kỳ dâng cho giặc Pháp, âm mưu dùng danh lợi mua chuộc ông nhưng bị ông khước từ xin về quê mở trường dạy học. Năm 1885, hưởng ứng lời kêu gọi của chiếu Cần Vương, Phạm Huy Quang cùng Tạ Quang Hiện và các sĩ phu yêu nước chiêu mộ, huấn luyện binh sĩ, xây dựng thành lũy, đồn binh, mở xưởng sản xuất vũ khí ngay tại Phù Lưu để cung cấp cho nghĩa quân bảo vệ làng mạc, nhiều lần chặn đánh thắng quân địch. Một lần Ngự sử đi bàn kế hoạch đánh giặc, thực dân Pháp cho người mai phục và ám sát ông.

Ngự sử Phạm Huy Quang hy sinh năm 1888 khi sự nghiệp kháng Pháp chưa thành công song dấu ấn phong trào đánh giặc do ông lãnh đạo tiêu biểu cho tinh thần yêu nước của người dân Thái Bình những năm cuối thế kỷ XIX. Ông được con cháu dòng họ thờ tại một vị trí trang trọng trong ngôi từ đường dòng họ Phạm Huy. Từ đường đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Côn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Trung, xã Đông Sơn



Địa điểm xây dựng từ đường dòng họ Phạm Huy trước là nơi sinh sống, căn cứ chống Pháp của Ngự sử và các sĩ phu yêu nước Thái Bình. Để đáp ứng nguyện vọng của con em dòng họ Phạm Huy và cán bộ, nhân dân trong xã, cấp ủy, chính quyền xã, thôn đã phối hợp với dòng họ tu sửa, nâng cấp từ đường, đồng thời trình các cấp có thẩm quyền công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngự sử không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Phạm Huy mà còn của người dân Đông Sơn nói riêng, Thái Bình nói chung. Con cháu Ngự sử đi học tập, làm ăn xa luôn hướng về quê hương, tích cực ủng hộ kinh phí để chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của thôn, của xã. Những người ở địa phương cũng luôn đi đầu trong mọi phong trào, tập trung phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, làm giàu cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế của xã.

Thầy giáo Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Huy Quang, thị trấn Đông Hưng



Để giáo dục truyền thống hiếu học, yêu nước cho các thế hệ học sinh, năm 2012, huyện Đông Hưng đã quyết định đổi tên Trường THCS thị trấn Đông Hưng thành Trường THCS Phạm Huy Quang. Ngôi trường được mang tên Ngự sử là một vinh dự lớn, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường luôn noi theo tấm gương của Ngự sử Phạm Huy Quang nỗ lực vượt khó thi đua dạy tốt, học tốt, tu dưỡng, rèn luyện tốt. Do vậy, nhà trường liên tục đạt thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi cho huyện nhiều năm liền, luôn nằm trong tốp đầu khối THCS của tỉnh. Hàng năm, vào ngày giỗ của Ngự sử, nhà trường đều tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về từ đường dâng hoa, dâng hương báo công và tri ân công lao to lớn của ông.

Ông Phạm Huy Hạnh, hậu duệ đời thứ 12 của dòng họ Phạm Huy, xã Đông Sơn



Cuộc đời và sự nghiệp của Ngự sử Phạm Huy Quang rất oanh liệt, từ một vị quan giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình, một sĩ phu với tinh thần yêu nước được hun đúc từ truyền thống gia đình và từ người thầy Doãn Khuê, trở thành một nhân vật tiêu biểu trong phong trào kháng Pháp tại Thái Bình, một trong những anh hùng hào kiệt của Việt Nam. Con cháu dòng họ Phạm Huy tiếp nối truyền thống cha ông, noi theo tinh thần hiếu học, yêu nước của Ngự sử đã có nhiều người trở thành anh hùng, liệt sĩ, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Con cháu của Ngự sử dù ở địa phương hay đi làm ăn, học tập xa quê đều phấn đấu học tập tốt, lao động sản xuất, kinh doanh giỏi.



Từ đường Phạm Huy Quang, xã Đông Sơn, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.



Giới trẻ NGHIÊN mạng xã hội

■ NGUYỄN TRIỆU

Những năm gần đây, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube... được nhiều bạn trẻ coi như “cơm ăn, nước uống” hàng ngày. Bên cạnh những lợi ích tích cực, việc lạm dụng mạng xã hội đang khiến nhiều bạn trẻ bị nghiện thế giới ảo, kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Nghiện thế giới ảo

Chỉ chưa đầy 3 tháng nghỉ hè, em Trần Thùy Linh ở xã Hợp Tiến (Đông Hưng) đang là học sinh lớp 7 gặp vấn đề về mắt do dành quá nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội trên thiết bị di động. Linh chia sẻ: Em rất thích xem các nội dung trên Facebook và TikTok vì nó rất đa dạng và hấp dẫn. Nhiều chương trình giải trí hay tin tức hot trong ngày cũng đều được cập nhật trên mạng xã hội, chỉ cần lướt điện thoại là có thể nắm bắt được. Thời gian đầu em sử dụng điện thoại 3 - 5 tiếng/ngày, mắt em thường bị khô và mỏi. Sau đó mắt dần bị mờ và không thể nhìn xa được như trước.

Chúng kiến thị lực của con gái giảm sút, chị Hoàng Thị Dinh, mẹ của Linh vô cùng lo lắng. Chị Dinh cho biết: Cả bố và mẹ đều đi làm cả ngày, không có nhiều thời gian để quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội của con. Đến khi con phải đeo kính để cải thiện thị lực chúng tôi mới nhận thức rõ về tác hại của việc này.

Theo điều tra sơ bộ của UNICEF, cứ 3 người dùng internet thì có 1 người dưới 18 tuổi và 71% người từ 15 - 24 tuổi đang trực tuyến, điều đó cho thấy nhóm tuổi này được kết nối nhiều nhất trên toàn thế giới. Kết quả khảo sát của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022 có 89% trẻ em truy cập và sử dụng internet, trong số này 87% sử dụng internet hàng ngày. Ngoài thời gian dành cho việc học, trung bình trẻ em sử dụng từ 5 - 7 tiếng/ngày vào mạng xã hội. Những thống kê trên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn nghiện mạng xã hội của giới trẻ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ cầm điện thoại lướt mạng xã hội mọi lúc, mọi nơi. Theo các chuyên gia, việc các bạn trẻ luôn giữ điện thoại trong tầm mắt bởi sự ảnh hưởng của hội chứng tâm lý fomo (nỗi sợ hãi). Họ luôn lo sợ bản thân bỏ lỡ những điều thú vị, hấp dẫn trong cuộc sống mà người khác được trải nghiệm. Những người mắc hội chứng này thường sẽ “ăn dầm nằm dề” trên tất cả các trang mạng xã hội, lo lắng bồn chồn không ngừng khi rời xa điện thoại dù chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, quỹ thời gian dành cho thế giới ảo cũng dần tăng theo cấp số nhân.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hưng cho biết: Tỷ lệ học sinh có smartphone và sử dụng mạng xã hội tại trường học rất cao. Việc các em tiếp cận với mạng xã hội thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học mà còn ẩn chứa những mối nguy hại về tâm sinh lý không thể lường trước.



Theo điều tra sơ bộ của UNICEF

Cứ 3 người dùng Internet thì có 1 người dưới 18 tuổi và 71% người từ 15 - 24 tuổi đang trực tuyến cho thấy nhóm tuổi này được kết nối nhiều nhất trên toàn thế giới.

Lịch chuẩn văn hóa mạng xã hội

Tại các trường học, mạng xã hội đang trở thành “không gian bắt nạt” mới. Chỉ cần không đủ tỉnh táo, bạn rất dễ trở thành nạn nhân chỉ bằng một nút bấm. Bằng cách ẩn mình phía sau tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, những kẻ bắt nạt có thể khiến đối phương bị tổn thương bằng ngôn từ miệt thị, khó nghe. Điều này có thể gây rối loạn tâm thần, ảnh hưởng sức khỏe, việc học tập của những người trẻ. Theo ước tính, hơn 13% trẻ vị thành niên từ 10 - 19 tuổi phải chung sống với rối loạn tâm thần được chẩn đoán theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó, 86 triệu em thuộc nhóm 15 - 19 tuổi và 80 triệu em thuộc nhóm 10 - 14 tuổi.

Sự phát triển của mạng xã hội còn kéo theo hàng loạt “nghề” hot được ra đời trên nền tảng này như KOLs, gamer, streamer - những người có tầm ảnh hưởng, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Và những câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra như các “giang hồ mạng” được giới trẻ tung hô và gọi là thầy, lấy tiền của bố mẹ để ủng hộ cho thần tượng qua mạng, bất chấp bảo vệ cái sai của “idol” tạo nên những cuộc khẩu chiến trên không gian mạng. Việc các thần tượng giới trẻ mọc lên như nấm không thể kiểm soát khiến không gian mạng trở nên vô cùng hỗn độn.

Khái niệm “Food reviewer” (những người chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực, đánh giá về món ăn, thức uống, quán xá trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau) cũng không còn xa lạ với các bạn trẻ khi nó đã và đang trở thành một cái “cần câu cơm” của rất nhiều người. Thế nhưng, cũng có rất nhiều nội dung review mang tính thương mại, chất lượng “thượng vàng hạ cám”. Nhiều reviewer được cho là không có tâm, thiếu kiến thức, sẵn sàng chê bai để thu hút lượt xem; cũng có những reviewer chỉ khen do đã nhận tiền của quán. Sự biến tướng của



**BẢO ĐỘNG GIỚI TRẺ
“NGHIÊN” MẠNG XÃ HỘI**

nghề này đang khiến nhiều chủ cửa hàng, quán ăn phải gồng mình gánh chịu những áp lực. Thậm chí, một số quán rơi vào cảnh lao đao, ế ẩm vì bị đánh giá thấp theo quan điểm cá nhân của “Food reviewer” nào đó. Từ khi nào mà chỉ vì một vài câu nói trên mạng xã hội lại trở thành thước đo cho một quán ăn ngon?

Còn rất nhiều vấn đề nhức nhối liên quan đến giới trẻ và mạng xã hội. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cách suy nghĩ ích kỷ, lối sống thờ ơ và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục để hình thành nhân cách, định hướng hệ giá trị sống cho những người trẻ chưa thực sự chặt chẽ. Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần ý thức được trách nhiệm của mình, tự điều chỉnh hành vi thì mới có thể tạo ra không gian mạng văn minh. Từ đó, những nội dung vô bổ, nhảm nhí cũng như những hành xử lệch chuẩn đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục mới có thể dần được loại bỏ.



TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRỊ VÀ TÁO BÓN

■ Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC

Bệnh trĩ và táo bón giống như hình với bóng

Táo bón lâu ngày sẽ dẫn tới bệnh trĩ, và bệnh trĩ lại làm cho tình trạng táo bón trở nên nặng hơn; y học gọi đó là hiện tượng của vòng xoắn bệnh lý.

Táo bón đè nén vào trực tràng lâu ngày gây ra trĩ

Khi bị táo bón, phân bệnh nhân sẽ cứng, khô và đè nén trực tiếp lên trực tràng, từ đó khiến tĩnh mạch dưới niêm mạc trực tràng chịu áp lực lớn hơn và gây ra cản trở cho quá trình lưu thông của máu. Đặc biệt, các tĩnh mạch ở trên trực tràng và các nhánh khác, máu sẽ dễ bị hồi dòng, từ đó hình thành nên bệnh trĩ.

Bệnh nhân táo bón, khi đi vệ sinh bao giờ cũng phải tốn rất nhiều sức rặn hơn người bình thường, do đó áp suất trong bụng tăng lên, hậu môn và trực tràng bị đè xuống gây cản trở cho việc tuần hoàn các tĩnh mạch và ảnh hưởng đến việc sắp xếp các huyết quản trên trực tràng. Phân cũng dễ bị nén ép làm cho tĩnh mạch dưới niêm mạc trực tràng phải mở rộng ra. Tình trạng này kéo dài tạo điều kiện thuận lợi để hình thành nên các búi trĩ.

Bệnh trĩ càng làm tăng tình trạng táo bón

Trĩ có thể gây ra đau đớn khi đi vệ sinh, do vậy người bệnh sẽ sợ hãi và không dám đi vệ sinh. Vì thế, phân lưu lại trong ruột lâu hơn, từ đó góp phần gây nên bệnh táo bón hoặc khiến bệnh trở nặng hơn.

Khi bị trĩ, một trong những phương pháp điều trị là phẫu thuật. Nếu khi phẫu thuật mà cắt, chửa hậu môn bị co hẹp tạo nên một sẹo cứng không thể mở rộng ra được. Hậu môn bị hẹp lại khiến cho phân rất khó lọt qua cũng là một trong những nguyên nhân gây táo bón.



Bột sắn dây giúp phòng và chữa táo bón.

Ảnh minh họa

Cách phòng và chữa táo bón

Theo đông y, táo bón là chứng bệnh thuộc về nhiệt (nóng); theo nguyên tắc thì dùng thuốc mát, hàn (lạnh) mà chữa bệnh nhiệt (nóng).

Chữa táo bón về cơ bản là điều chỉnh chế độ ăn uống.

Có nhiều nguyên nhân gây táo bón, vậy nên tùy vào từng nguyên nhân cụ thể để chữa trị, tuy nhiên dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì cái gốc vẫn là điều

chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Hạn chế tối đa các đồ ăn uống có tính nóng, tính nhiệt và tăng cường dùng các đồ ăn uống có tính mát, tính hàn. Thực chất là để cân bằng âm với dương, hàn với nhiệt, nóng với lạnh, đưa cơ thể về bình hòa.

** Bày thực phẩm rẻ tiền, dễ dùng, dễ kiếm để phòng và chữa táo bón:*

- Đậu bắp: loại này dùng lạnh và tốt nhất, có thể luộc, nướng, nấu canh...
- Rau và củ khoai lang: rau lang ăn

rất mát và nhuận tràng, tuy nhiên chọn nguồn gốc rau sạch, nếu không sạch rất dễ bị sôi bụng. Những người táo bón nên ăn củ khoai lang luộc hàng ngày thay như ăn hoa quả tráng miệng.

- Rau mồng tơi: tính mát, nhớt trơn, ăn canh rau hàng ngày theo mùa.

- Rau đay: tính mát lạnh, bổ và chất nhớt của rau đay giúp nhuận tràng tốt.

- Lá bồ công anh: tính mát, thanh nhiệt giải độc, tăng cường chất xơ.

- Lá diếp cá: tính mát, vị cay trị táo bón và trĩ rất tốt. Xay sinh tố cùng với bồ công anh, vắt lấy nước, thêm chút đường, uống ngày 2 - 3 bữa, mỗi bữa lưng bát con.

- Bột sắn dây: Dùng bột sắn dây, pha bán thành bán thực (nửa sống, nửa chín) uống thường xuyên trong những đợt táo bón, sẽ cho kết quả tốt nhất. Cách pha: cho một thìa bột sắn dây vào cốc to, cho một ít nước sôi nguội rồi lấy thìa đánh tan nhuyễn, sau đó dùng nước sôi mới đun, đổ từ từ vào cốc, vừa đổ vừa khuấy đều cho bột chín lẫn với những vệt trắng ngà của bột sống là được. Cho thêm 1 chút đường cho dễ ăn nhưng không được cho nhiều đường sẽ không tốt.

Những thực phẩm trên phải dùng hàng ngày, nếu còn táo bón vẫn phải dùng đều, hoặc dùng mà tình trạng táo bón quay trở lại thì vẫn phải dùng tiếp.

** Một số lưu ý đối với người bị táo bón:*

- Không ăn những đồ cay nóng (riêng, gừng, sả, dưa hành, cà muối chua, tỏi sống, hạt tiêu bắc...).

- Hạn chế ăn uống những đồ làm tăng tình trạng táo bón (tinh bột, chất đường, chất đạm như thịt, tôm, cua, cá, sữa..., chất béo và đồ uống có ga, bia rượu...).

- Tập thể dục, thể thao và kết hợp với xoa day vùng bụng dưới thường xuyên. Giữ cân nặng ở mức vừa phải. Tập đi đại tiện đúng giờ, không nên nhịn đi đại tiện, không nên ngồi quá lâu khi đi đại tiện.

- Nếu tình trạng táo bón nặng và nghi có bệnh trĩ thì cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị.



MORI COFFEE
moricoffee@gmail.com
083 567 6688

thơm ngon từng giọt vị ngọt đong đầy




CƠ SỞ 1: LÔ 26, 27 ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN, KHU BÒ THỊ KỸ BÀ, TỐ 10, PHƯỜNG KỶ BÀ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

CƠ SỞ 2: SỐ 121 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HẰNG, TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

CƠ SỞ 3: SỐ 128 ĐƯỜNG HAI BÀ TRUNG - NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG GIẾ THẮM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

CƠ SỞ 4: SỐ 23, 24 ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG KỶ BÀ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC NÀY

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); Đoàn Duy Yên, Ngô Văn Mãn, Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Nguyễn Khúc, Phạm Minh Giang, Thủy Mai (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thanh, Nguyễn Khắc Hiếu (Kiến Xương); Trần Văn Quang, Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Lại Thị Phương (Hội Nông dân tỉnh); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Bình Văn (Công an tỉnh); Mai Hiền, Đào Hạnh, Hồng Sơn (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Thanh Huyền (Đài TTTT Kiến Xương); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Đặng Đức (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Đại Duẩn (Quảng Bình); Lê Thị Ngọc Nữ (Trà Vinh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)...

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022), CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài "Bác Hồ

viết lời kêu gọi lịch sử". Bài viết nhắc nhở về hoàn cảnh lịch sử thời điểm Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện...

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), CTV Nguyễn Thanh có bài "Thăm đăm nghĩa tình đồng đội Trường Sơn quê lúa"; CTV Nguyễn Khắc Hiếu có thơ "Đôi mắt"; CTV Đoàn Duy Yên có thơ "Trong ký ức" và "Bài học từ Điện Biên" với những câu thơ đầy tự hào khơi gợi ký ức một thời hào hùng của dân tộc: "Đã có Điện Biên "mặt đất"/Lại thêm Điện Biên "trên không"/Đất - trời âm dương xa cách/Hòa hợp nối giống Tiên Rồng"...

Trong tuần, các CTV tiếp tục cộng tác với số báo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với nhiều thể loại gồm bài, ảnh, câu đối, thơ, tản mạn, truyện ngắn, tùy bút... Tiêu biểu, CTV Nguyễn Ngọc Minh Anh có thơ "Bước xuân vui", "Hương Tết", "Khúc luân vũ mùa xuân"...; CTV Ngô Văn Mãn có "Mừng xuân ơn Bác"; CTV Nguyễn Đại Duẩn gửi chùm câu đối tết; CTV Lê Thị Ngọc Nữ có thơ "Bâng khuâng mùa xuân", "Tháng Giêng", "Mùa xuân về"; CTV Lê Hứa Huyền Trân có 4 truyện ngắn...

Tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp, các ngành, CTV Mai Hiền đưa tin xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình tổ chức tiếp nhận gần 680 triệu đồng tiền ủng hộ kinh phí lắp đặt camera giám sát an ninh của các doanh nghiệp và con em quê hương. CTV Bình Văn đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Cường về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". CTV Đào Hạnh, Hồng Sơn có phóng sự truyền hình "Hội Cựu chiến binh thành phố thi đua phát triển kinh tế" phản ánh gương các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Thái Bình làm kinh tế giỏi. Từ bán linh được tôi rèn trong quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế. Với họ, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Thời gian tới, đề nghị các CTV tập trung phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong

trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai sản xuất vụ xuân, phòng, chống rét cho vật nuôi; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023... Tuyên truyền một số sự kiện và các ngày kỷ niệm trong tháng như: 70 năm chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2012); 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày Dân số Việt Nam (26/12)... Tiếp tục cộng tác tin, bài các số báo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trần trọng!

Tò (Trù Hương), cổ danh mộc mạc như hạt lúa, củ khoai của người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng lại chứa đựng ý nghĩa quật cường của con người với thiên nhiên. Không xa Trù Hương chếch sang bên phía Tây vùng đất là Cổ, Neo, Giăng, Rọc (nay thuộc các xã An Dục, Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ)... Tò là vùng đất cổ có hàng ngàn năm lịch sử, đã từng là một trong “tứ cố cảnh” của huyện Phụ Dục xưa. Theo các tài liệu khảo cứu, từ buổi đầu xây dựng quốc gia độc lập, các triều đều chú ý đến việc khai hoang lập làng, khuyến khích việc trồng cấy, chăn nuôi... Khi nhà Lý (1010 - 1225) dựng nước, các vua triều Lý đã có nhiều quyết sách làm cho dân giàu, nước mạnh, Trù Hương quy tụ nhiều dân siêu tán về khai khẩn đất đai, tăng nghiệp nông tang. Sang thời Trần, khi giặc Nguyên sang xâm lược lần thứ 2 và lần thứ 3 (1285 - 1288) Phò mã Đô úy Vũ Quý Khái đã đưa quân về đây lập căn cứ chống giặc Nguyên Mông, trai tráng trong vùng nô nức đầu quân chống giặc. Nơi thu nạp quân ở Trù Hương có tên Thủ Quốc (nghĩa là giữ nước). Thời thực dân Pháp xâm lược, “Thủ Quốc” đổi thành Thủ Nghĩa (dân thường gọi là trại Táo), đất ấy xưa thuộc làng Tò, nay thuộc xã An Thanh).

Sử cũ ghi, cuối thời Trần (1400), khi Hồ Quý Ly tiếm ngôi quyền lực, cháu bốn đời của Hưng Mỹ Hầu Vũ Quý Khái là Vũ Công Toàn thường gọi Vũ Uy rời bỏ kinh thành tìm về đất Trù Hương ẩn danh chờ thời. Địa thế đất làng Trù Hương có sông lớn chảy ra, sông nhỏ chảy vào, Vũ Uy nhận định nơi đây có thể mưu đồ cơ nghiệp lâu dài được, liền đưa con, cháu từ kinh thành Thăng Long về xây dựng làng Trù Hương thành căn cứ, mong muốn “phù Trần diệt Hồ”. Tương truyền, có lần Trần Nguyên Hãn (con Trần Nguyên Đán) đã giả làm người bán dầu Trầu tìm về Trù Hương nghe ngóng tình hình. Chính Hồ Quý Ly cũng nghe tin Vũ Uy về Trù Hương dựng ấp chờ thời đã cho người của mình về thám thính, khi thấy Vũ Uy chỉ là một ông già làm nghề thầy cúng (do ông đóng giả) người của Hồ Quý Ly đã bỏ đi. Sự nghiệp “phù Trần diệt Hồ” không thành, Vũ Uy động viên quân của ông về làm ruộng, chia làng Tò (Trù Hương) thành các làng Tô Đê, Tô Hồ, Tô Đàm, Tô Xuyên, lập thêm làng Tô Trang, Tô Hải... Thế kỷ XV, Tô Xuyên trở thành một vùng quê trù phú, giàu đẹp, được người đương thời ca ngợi: “Đa Dục, Tô Xuyên/Thủy đảo sơn tiên/Thanh long đới bút/Ngọc cư kinh thiên/Lâu đài cổ ốc/Bình như vu chiêm”. Các tài liệu ghi chép cho biết, huyện Đa Dục (nay là Quỳnh Phụ), có trang Tô Xuyên, nước non gò đảo đẹp như núi tiên, nhìn lộng lẫy như lâu đài đẹp đẽ, cổ kính, làng mạc, đồng ruộng như một dải lụa. Các làng không chỉ có cảnh đẹp mà còn nhiều người học hành đỗ đạt thành khoa cử, đất Trù Hương lăm lăm quan nhiều tướng. Nên dân gian truyền tụng truyền thống khoa bảng của làng Tò: Lê Châm Vạc, Mạc Tô Hương. Nghĩa là thời Lê có làng Châm Vạc (nay thuộc Bình Giang, Hải Dương) có nhiều người đỗ cao, thời nhà Mạc thì có làng Tò). Hay: Ông Cống làng Tò, đàn bò làng Hệ; Quan làng Tò nhiều như bò làng Hệ... Các bậc cao niên Trù Hương xưa và nay là xã An Thanh, An Mỹ (Quỳnh Phụ) vẫn kể cho cháu con xưa có một ngôi đình rất to gọi là đình Tò, sau này làng Tò chia thành 6 thôn đều có chữ đầu là Tô thì đình Tò được gọi là đình Tứ Tô (trừ Tô Trang, Tô Hồ lập sau). Cột đình có đường kính tới gần một mét, tầu bẩy đều chạm tứ linh, rồng, phượng. Dân làng Tò thờ thần ngũ phương (thiên thần) làm thành hoàng. Ngoài đình Tứ Tô, các thôn đều có đình miếu riêng thờ các phúc thần. Miếu của các làng Tô đều được làm

TRÙ HƯƠNG THỦ QUỐC

■ QUANG VIỆN

Xa xưa, làng Tò (xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) có tên Trù Hương bởi vùng đất này bị sông nước bao bọc. Người Hán gọi Trù Hương là Khổng Cổ cũng có nghĩa là “vùng đất bị giam cầm trôi buộc bởi sông nước”. Tò là biến âm của Tô, người xưa gọi Tô có nghĩa là vùng đất to lớn có từ nghìn năm trước. Truyền ngôn, Quốc sư Nguyễn Chí Thành và Đại sư Lưu Lượng đã về vùng này “mở rộng sông Hóa”, đắp đê, ngăn lũ, khai khẩn đất hoang, mở rộng mùa màng. Tò Hương có tên mới Tô Đê, nước bị chặn lại chảy theo dòng, đất bị tù hãm, nay được hồi sinh... Cuối triều Lý, Tô Đê đã là một trong “tứ cố cảnh” của huyện Phụ Phương (Đào Động, Lộng Khê, Tô Đê, A Sào, Phụ Phương Lý triều tứ cố cảnh).



Địa danh Trù Hương xưa, nay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ.

Tài liệu khảo cứu cho biết, bánh tày, bánh dày làng Tò được gói như chiếc bánh tét ở các tỉnh phía Nam. Chất liệu chính là gạo nếp, nhân bánh chỉ có đỗ (không dùng hành, thịt mỡ) và chỉ bằng một cái đĩa ở giữa bánh, xa xưa bánh được gói bằng lá chít, sau dùng lá dong cho dễ kiếm. Nhìn bên ngoài, bánh tày giống như một bó giò nạc hình trụ, hai đầu gấp phẳng. Cuộc thi để chọn ra người làm đẹp về hình thức, ngon khi cắt bánh ra, mỗi khoanh bánh ở mặt cắt có độ mịn, ở mặt ngoài chật và đều. Công đoạn làm bánh dày không khác các nơi... Cả hai thứ bánh được đặt cạnh nhau để dâng cúng, theo các bậc cao niên, bánh dày ở đây biểu hiện cho “mẹ tròn”, bánh tày hình trụ là trực dương của sự sinh sôi phát triển. Hình thức này thường thấy trong tục thờ “lin ga - iu lin” của dân miền Trung.

ở ngoài đồng và có lệ miếu của làng này thì làm sang ruộng của làng khác như miếu làng Tô Đê lại làm sang đồng ruộng của Tô Hồ, Tô Xuyên làm sang Tô Hải... Dân làng Tò thường mở hội vào tháng hai hàng năm nhưng không cố định ngày mở hội, cứ vào đầu tháng hai các cụ già trong làng xem ngày nào tốt trong tháng (ngày chiêm nhật) thì mới mở hội, xưa hội làng

Tò thường diễn ra suốt tháng, mỗi ngày hai lần lễ, hai lần rước. Hội làng Tò có nhiều cuộc thi tài như “thi lợn” chẳng hạn. Người làng Tò gọi là thi hồng. Sau mùa hội năm trước, dân làng lại chuẩn bị cho năm sau, mỗi thôn Tô cử người chăn nuôi một con lợn cho mùa thi năm sau. Nuôi lợn dự thi phải chọn giống lợn Tó, giống lợn tận làng Tó (nay thuộc xã An

Đông). Cả giống gà, giống lợn đã đi vào ca dao tục ngữ: “Gà Tò, lợn Tó, vó Vạn Đôn (huyện Thái Thụy)”. Lợn thi được nuôi trong cũi hoặc trong một gian chuồng sạch sẽ... đến ngày thi, lợn được cho vào cũi, trang trí lộng lẫy, cõ trống rước “Ông Lợn” về đình Tò để dự thi. Người chấm thi dùng dây chít vòng cổ, chít từ ức đến đuôi... để chấm giải, lợn làng nào được giải sẽ có thưởng.

Ngoài ra, các làng còn tổ chức thi làm bánh tày, bánh dày, làm cỗ yến, múa đánh Bệt (đuổi hổ), dân ca dân vũ... Múa đánh Bệt (đuổi hổ), trò này được tổ chức vào ngày dã hội. Sự tích của trò được kể rằng, xa xưa đất làng Tò còn hoang hóa cây mọc thành rừng, um tùm, nơi trú ngụ của các loài thú dữ. Buổi đầu dân về mở đất lập làng, hổ thường về quấy phá bắt người, bắt gà, lợn... Dân làng phải bảo nhau chung sức đánh hổ. Tục đánh hổ làng Tò có những quy ước rõ ràng: Người đánh hổ là dân thôn Tô Đê, người đóng vai hổ là người họ Hoàng làng Tô Trang, trước ngày làng vào hội đánh hổ 10 ngày, người đóng vai hổ phải ăn chay, lên nằm tại hậu cung đình, tách hẳn gia đình suốt 10 ngày, việc ăn uống hàng ngày do dân làng lo. Hổ chạy đến giếng đình thì vút áo lại, dân làng tranh nhau lấy về làm khước cho con cháu (người ta đeo vào khay áo cho trẻ và cho rằng nhờ đó trẻ không bị ma quỷ ám nữa) hổ chạy đến thôn Tô Trang thì bị dân làng đánh chết, dân chôn xác hổ, nơi đó nay có tên mã hổ.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH, HĐND TỈNH

Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban đã thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc: Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; phê duyệt quy

hoạch điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường vào nhà máy thép cơ khí Hoàng Đào của Công ty TNHH Thép Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty TNHH Phát triển Neo - Neon Việt Nam trong khu công nghiệp Gia Lễ, tỉnh Thái Bình; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ di chuyển trụ sở một số cơ quan, đơn vị khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và cải tạo, sửa chữa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình kỳ họp. Riêng với tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ di chuyển trụ sở một số cơ quan, đơn vị khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và cải tạo, sửa chữa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh

tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, đúng công năng sử dụng của các đơn vị phải di chuyển. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cũng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhất là đề xuất của các đơn vị phải di chuyển, kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

THU HIỀN

Phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022

Tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy), Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022 và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022 có chủ đề "Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững". Tại Thái Bình, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động như: tuyên truyền, vận động thanh niên tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; truyền thông về già hóa dân số, các giải pháp phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục... Các hoạt động trên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.



Điều hành tuyên truyền, cổ động công tác dân số - KHHGD tại huyện Thái Thụy.

Ngay sau lễ phát động, đoàn xe điều hành thực hiện tuyên truyền, cổ động công tác dân số - KHHGD trên các tuyến đường chính của huyện Thái Thụy.

Nhân dịp này, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã phối hợp với Trường Tiểu học Thụy Sơn tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho gần 300 học sinh khối 4 và khối 5 của trường.

HOÀNG LANH

Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật

Câu lạc bộ (CLB) thanh niên khuyết tật tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2022).

CLB thanh niên khuyết tật tỉnh hiện nay quy tụ hội viên ở 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Được sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho đời sống hội viên như: tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực, nhận thức; dạy nghề, tạo việc làm; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao tặng quà, xe lăn, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa; các hoạt động đồng hành, giúp hội viên trong đại dịch Covid-19... qua đó giúp người khuyết tật có thêm động lực vượt qua khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, học tập và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Tại lễ kỷ niệm, các hội viên CLB thanh niên khuyết tật tỉnh đã ôn lại truyền thống ngày Quốc tế người khuyết tật. Nhân dịp này, hơn 70 hội viên của CLB đã được trao tặng quà.

TÚ ANH

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/12

Thế giới: Gần 650 triệu người đã mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 3/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 650 triệu ca, trong đó hơn 6,645 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ghi nhận 393 ca mắc mới

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 3/12, cả nước ghi nhận 393 ca mắc Covid-19 mới, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó. Có 1 bệnh nhân Covid-19 tại Cần Thơ tử vong.

Trong ngày, có 47.202 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 264,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới

Ngày 2/12, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 9 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 2/12, Thái Bình đã tiêm được gần 4,330 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,51%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 69,44%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,27%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 68,35%.

DUY TÙNG



Theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885